

Số: /STC-GCSĐT

Ninh Thuận, ngày tháng 01 năm 2024

V/v đăng ký nhu cầu mua  
sắm tài sản năm 2024 thuộc  
danh mục mua sắm tập trung.

Kính gửi:

- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài công; Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản căn cứ văn bản phân bổ dự toán của cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm lập văn bản đăng ký số lượng mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung (lưu ý: đối với các đơn vị không được giao dự toán kinh phí mua sắm của năm 2024 thì không thuộc đối tượng đăng ký) thực hiện rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn định mức trang bị tài sản theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, (các ngành tổng hợp cả đơn vị trực thuộc, trừ đơn vị sự nghiệp đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên) theo Mẫu số 03/TSC-MSTT ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Văn bản đăng ký, số lượng danh mục mua sắm tập trung năm 2024, gửi đến Sở Tài chính trước ngày 31/01/2024, để tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của cơ quan tổ chức đơn vị, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện mua sắm tập trung năm 2024.

Để thuận lợi trong việc tổng hợp, tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung được thống nhất, văn bản đăng ký số lượng mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi kèm quyết định giao dự toán năm 2024, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm (Mẫu số 03/TSC-MSTT).

Các cơ quan, đơn vị và địa phương cần rà soát chặt chẽ số lượng đăng ký mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung phải đảm bảo tính chính

xác, tránh sự thay đổi và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về số liệu đã đăng ký nhưng không thực hiện ký hợp đồng mua sắm tài sản đối với đơn vị trúng thầu, đồng thời phải bồi thường khi gây ra thiệt hại cho đơn vị trúng thầu.

Sau thời hạn nêu trên các cơ quan, đơn vị và địa phương không có văn bản đăng ký xem như không có nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2024 và sẽ không được xem xét bổ sung, trừ trường hợp các cơ quan, đơn vị trong năm được cấp có thẩm quyền giao dự toán bổ sung mua sắm. Đối với đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi mua sắm trong năm 2024 nhưng không đăng ký mua sắm, Sở Tài chính sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi lại dự toán đã giao.

Sở Tài chính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở Tài chính;
- Lưu: VT, QLNS, GCSĐT. HUS

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Nhựt**